

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/วสท๗/๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่บันทึกรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) และคู่มือแนวทางการดำเนินการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้รับการประสานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่า เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไม่ให้นักเรียนเสียสิทธิ์และเป็นไปตามปฏิทินของกองทุนฯ กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ดำเนินการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ cct.eef.or.th ตามคู่มือแนวทางการดำเนินการติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. เข้าร่วมรับชมการสื่อสารแนวนโยบายการทำงานและจุดเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพจเฟซบุ๊ก “การคัดกรองนักเรียนยากจน” เพื่อสร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๔๗๕ กต ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐ ๔๕๗๘ ๙๖๔๗

“เรียนดี มีความสุข”